

Số: 35/LĐLĐ  
V/v hướng dẫn thực hiện một số Kế hoạch  
đối với CĐCS

Phú Riềng, ngày 15 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: **Các Công đoàn cơ sở trực thuộc**

Căn cứ Công văn số 90/LĐLĐ ngày 14/3/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn thực hiện đối với một số Kế hoạch trong các cấp công đoàn.

Ngày 02/01/2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình Tiên tiến trong CNVCLĐ huyện Phú Riềng lần thứ I; ngày 10/3/2020, ban hành Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ về hướng dẫn xét, chọn và phân bổ đại biểu tham dự Hội nghị tuyên dương điển hình Tiên tiến trong CNVCLĐ huyện Phú Riềng lần thứ I, năm 2020; ngày 23/3/2020, ban hành Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ về kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu hết dịch. Trước tình hình khó khăn của dịch bệnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện, tổ chức các hoạt động theo các Kế hoạch đã ban hành cụ thể như sau:

*1. Đối với kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 02/01/2020 về tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình Tiên tiến và Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 10/3/2020 về hướng dẫn và phân bổ đại biểu tham dự Hội nghị tuyên dương điển hình Tiên tiến trong CNVCLĐ.*

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện **không** tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình Tiên tiến trong CNVCLĐ như dự kiến ban đầu. Chỉ bình xét, chọn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Bình Phước (10 cá nhân và 02 tập thể), Đại hội Thi đua yêu nước huyện Phú Riềng (02 cá nhân) và khen thưởng cho một số cá nhân, tập thể có thành tích Xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Theo Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 10/3/2020, thời gian các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Liên đoàn Lao động huyện là ngày 31/3/2020. Tuy nhiên, do tình hình thực tế hiện tại, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đến hết ngày **27/4/2020**. Các Công đoàn cơ sở cần tiếp tục họp, xét chọn các cá nhân,

tập thể đạt tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ, hướng dẫn làm báo cáo thành tích, gửi về Liên đoàn Lao động huyện. Quá thời gian trên, đơn vị nào không nộp hồ sơ đề nghị thì không được xem xét, mọi quyền lợi của đoàn viên không được thực hiện thì BCH và đ/c Chủ tịch CĐCS đó chịu trách nhiệm.

## 2. Về Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020.

Liên đoàn Lao động huyện **không** tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động ATVSLĐ. Việc phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ và Bệnh viện Bình đoàn 16, Bệnh viện Cao su Phú Riềng tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước **chưa** thực hiện được vì đại dịch.

Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục thực hiện thăm, nắm bắt tình hình sản xuất của các doanh nghiệp; thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 gây ra.

Đối với các CĐCS, cần tiếp tục nắm bắt tình hình về đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động; những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn về nhà ở ....thuộc đối tượng hỗ trợ trong Quy chế quản lý, hoạt động Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, thường xuyên báo cáo về Liên đoàn Lao động huyện để có sự hỗ trợ kịp thời.

Tháng Công nhân 2020, các CĐCS tiếp tục chủ động đề xuất với người sử dụng lao động áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm An toàn vệ sinh lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động; làm tốt công tác vận động phát triển đoàn viên...

Trên đây là hướng dẫn thực hiện một số Kế hoạch do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành, đề nghị các CĐCS nghiên cứu thực hiện đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, có điều gì chưa rõ, các đơn vị cần liên hệ về Liên đoàn Lao động huyện để được giải đáp hỗ trợ.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

